

Số: /BC-UBND

Bộc Nhiêu, ngày tháng 02 năm 2025

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhiệm vụ của địa phương Trước trong và sau Tết nguyên đán ẤT Tỵ 2025 tại thời điểm ngày mùng 6 Tết âm lịch

Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện; UBND xã Bộc
nhiêu đã chỉ đạo các Ban ngành thực hiện một số nhiệm vụ trong dịp trước, trong
và sau tết, để đảm bảo công tác chuẩn bị đón tết cổ truyền 2025.

1. Tình hình chuẩn bị đón tết

Đảm bảo chuẩn bị tốt mọi điều kiện về tinh thần và vật chất phục vụ nhân dân
đón tết vui vẻ, an toàn và tiết kiệm.

+ Văn phòng - TK xã phối kết hợp với Ban công an, Ban chỉ huy quân sự xây
dựng kế hoạch, lịch trực cơ quan, phân công cán bộ, công chức, các lực lượng an
ninh đảm bảo công tác trực tuần tra, sẵn sàng giải quyết mọi tình huống xảy ra trên
địa bàn và trực công sở trong những ngày tết. Niêm yết lịch trực tại trụ sở UBND
xã.

+ Công tác chăm lo tết cho nhân dân:

Rà soát, Lập kế hoạch, phối hợp với UB MTTQ và các đoàn thể tổ chức thăm
hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, trợ cấp các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt
khó khăn, đảm bảo không một gia đình hoặc đối tượng nào bị thiếu đói trong dịp
Tết. Chỉ đạo các xóm tổ chức vận động giúp đỡ, hỗ trợ các hộ đặc biệt khó khăn,
không để trường hợp nào không có Tết.

** Tặng quà cho các đối tượng người có công, hộ nghèo, cận nghèo như
sau:*

Tổng giá trị quà tặng: **401xuất = 152.800.000đ**

Trong đó:

+ Quà tặng cho người có công: 167 xuất = 50.100.000đ

+ Quà tặng cho hộ nghèo, cận nghèo 103 hộ: 204 xuất = 92.800.000đ

+ Quà tặng cho hộ thoát nghèo, thoát CN 30 hộ: 30 xuất = 9.900.000đ

Những xuất quà trên được tặng cho các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người tàn tật, trẻ em nghèo...Được lập danh sách và cấp phát kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng.

2. Công tác An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

+ Ban công an xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, lịch trực, tuần tra đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong dịp trước, trong và sau tết, phối hợp với lực lượng dân quân lên kế hoạch phân công các kíp trực nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, giải quyết các vụ việc phát sinh trong dịp tết.

Các hộ gia đình và Nhà trường đều được ký cam kết không đốt pháo, không vi phạm các tệ nạn xã hội, chấp hành tốt pháp luật.

+ Ban công an xã phối hợp với Ban Quân sự phân công lực lượng tuần tra kiểm soát tại các xóm trên địa bàn xã theo kế hoạch. Cơ bản tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định, không có vụ việc lớn xảy ra.

3. Công tác chuẩn bị cho sản xuất vụ xuân 2024 và phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm:

Ban chỉ đạo sản xuất nông lâm nghiệp đã xây dựng Kế hoạch, Phương án sản xuất năm 2025 và tổ chức triển khai đến các Ban, ngành liên quan và các xóm trong toàn xã.

Tình hình chuẩn bị giống vụ Xuân năm 2025: hiện nay nhân dân đã chuẩn bị đủ lượng giống cho sản xuất vụ xuân và lượng giống dự phòng khi trường hợp thời tiết bất lợi xảy ra.

Tổ chức tuyên truyền về năng suất, chất lượng của các giống lúa lai, ngô lai và lúa thuần chất lượng cao đến với nhân dân.

Địa bàn xã chủ yếu thời vụ xuân muộn, hiện nay nhân dân đang gieo mạ theo đúng thời vụ đạt 30%, cơ cấu giống chủ yếu: J02, Khang dân, nếp, lúa lai và một số giống lúa thuần khác.

Nhân dân đang chuẩn bị làm đất vệ sinh đồng ruộng: Cày dầm, vùi lấp gốc rạ.

* *Công tác trông chè.* Hiện nay bà con đang thực hiện làm cỏ, bón phân chăm sóc, một số diện tích đã đốn tạo tán.

* *Công tác thủy lợi.*

- Để chuẩn bị cho sản xuất vụ xuân xã đã chỉ đạo các xóm tiếp tục tu sửa các vai, đập và các tuyến kênh mương đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất.

** Công tác phòng chống dịch bệnh và đoi rét cho vật nuôi.*

Đề chủ động phòng chống đoi, rét cho vật nuôi UBND xã ban hành các văn bản về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, chống rét cho gia súc, gia cầm trên địa bàn xã, tích trữ thức ăn cho gia súc.

4. Công tác khác

+ Chỉ đạo Các xóm tổ chức vận động nhân dân tu sửa, phát quang đường giao thông liên xóm, đường sản xuất. Vệ sinh đường làng, ngõ xóm, treo cờ Tổ quốc theo quy định.

+ Tổ chức vui xuân: Ban văn hoá xây dựng kế hoạch tổ chức các môn thi đấu mừng xuân Giáp Thìn; UBND xã ra quyết định thành lập Ban tổ chức, tổ trọng tài và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên tổ chức tốt các môn thể thao, để nhân dân tham gia vui xuân được phấn khởi, mạnh khỏe, mừng năm mới. Tổ chức thi đấu Bóng chuyền hơi, bóng bàn...

+ Công tác chuẩn bị tham gia Lễ hội lồng tồng:

Sau khi nhận được sự chỉ đạo của UBND Huyện về việc tham gia lễ hội Lồng tồng 2025; UBND xã đã xây dựng kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và thành lập Đoàn tham gia Lễ hội. Chuẩn bị cơ sở vật chất đảm bảo cho Đoàn đi tham gia Lễ hội đạt kết quả.

5. Tổ chức các môn thể thao vui xuân

Ngày 01/02/2025 UBND xã, Ban tổ chức các môn thể thao vui xuân Ất Ty 2025 tổ chức tranh giải nhất nhì, ba tư môn bóng chuyền hơi nam nữ (4 đội nam, 4 đội nữ) giải bóng bàn (4 đội nam). Các xóm trên địa bàn xã tổ chức các môn thể thao, trò chơi dân gian vui xuân diễn ra an toàn, thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

Trên đây là báo cáo tóm tắt một số nhiệm vụ trước trong và sau tết nguyên đán Ất Ty năm 2025 tại thời điểm ngày mừng 06 âm lịch của UBND xã Bộc Nhiêu./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- TT Đảng ủy, HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Đình Ngà

